

QUYẾT TÂM ĐƯA KHU CÔNG NGHIỆP THACO - THÁI BÌNH...

(Tiếp theo trang 1)



Ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Tập đoàn Trường Hải - Thaco phát biểu tại buổi làm việc.

Chiều ngày 18/8, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với Tập đoàn Trường Hải - Thaco nghe báo cáo tình hình và kế hoạch triển khai đầu tư hạ tầng khu công nghiệp (KCN) Thaco - Thái Bình. Dự buổi làm việc, về phía tỉnh có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương. Về phía Tập đoàn Trường Hải - Thaco có các ông: Trần Bá Dương, Chủ tịch Tập đoàn; Trần Bảo Sơn, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nông

nghiệp Trường Hải - Thaco Agri; Nguyễn Hoàng Tuệ, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư KCN chuyên nông nghiệp Thaco - Thái Bình. Ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Tập đoàn Trường Hải - Thaco chia sẻ một số thông tin về tình hình đầu tư của Tập đoàn, trong đó có các dự án lĩnh vực nông nghiệp đang đầu tư, phóng máy sản xuất. Về KCN Thaco - Thái Bình, ông cho biết Thaco đã tổ chức rà soát, đánh giá lại toàn bộ dự án; nguyên nhân dẫn đến chậm tiến độ là do một số yếu tố khách quan. Tuy nhiên, người đứng đầu Tập đoàn Trường Hải - Thaco khẳng định Tập đoàn quyết tâm triển khai dự án nhanh, đồng bộ

từ đầu tư xây dựng, đầu ra sản phẩm và quản lý, vận hành dự án đạt hiệu quả cao nhất. Ông Trần Bảo Sơn, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Trường Hải - Thaco Agri báo cáo chiến lược đầu tư của Tập đoàn vào lĩnh vực nông nghiệp cả ở trong và ngoài nước, mô hình đầu tư tại KCN Thaco - Thái Bình. Ông Nguyễn Hoàng Tuệ, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư KCN chuyên nông nghiệp Thaco - Thái Bình báo cáo quy hoạch tổng thể, kế hoạch đầu tư hạ tầng, thu hút dự án thủ cấp vào KCN Thaco - Thái Bình. Theo đó, KCN ngoài các nhà máy sản xuất còn có khu chức năng: nhà để hành, khu chức

biến nông sản thực phẩm, khu đào tạo nhân lực nông nghiệp công nghệ cao, khu nông trường thực nghiệm, khu sản xuất vật tư phục vụ nông nghiệp, khu cảng vận tải hàng hóa của KCN... Nhà đầu tư đề xuất một số nội dung và mong muốn tỉnh Thái Bình hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, đồng thời cam kết quyết tâm hoàn thành dự án đầu tư, đưa dự án chính thức đi vào hoạt động năm 2025.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo huyện Quỳnh Phụ, lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh, Sở Công Thương, Sở Giao thông Vận tải giải đáp một số nội dung nhà đầu tư KCN Thaco - Thái Bình quan tâm, mong muốn hỗ trợ.

Ghi nhận các ý kiến của Tập đoàn Trường Hải - Thaco, đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Tỉnh Thái Bình coi trọng KCN chuyên nông nghiệp tại huyện Quỳnh Phụ, mong muốn dự án sớm được triển khai, đi vào hoạt động. Đồng chí đề nghị các sở, ngành chức năng và huyện Quỳnh Phụ sớm điểu chỉnh các giải phóng mặt bằng, bàn giao toàn bộ diện tích đất cho nhà đầu tư; hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục đầu tư, triển khai dự án theo quy hoạch đã được phê duyệt. Tập đoàn Trường Hải - Thaco phối hợp với các sở, ngành, địa phương của tỉnh hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan đến đầu tư, tập trung

triển khai dự án đồng bộ, đi vào hoạt động trong thời gian sớm nhất.

Chia sẻ với những khó khăn của Tập đoàn Trường Hải - Thaco, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao người đứng đầu Tập đoàn đã trực tiếp làm việc và bày tỏ quyết tâm đầu tư, có ý tưởng mới thiết kế KCN Thaco - Thái Bình trở thành trung tâm công nghệ cao, động lực truyền cảm hứng phát triển nông nghiệp hữu cơ, nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp cho bà con nông dân cũng như góp phần cơ cấu lại ngành nông nghiệp của tỉnh. Để dự án sớm hiện hữu, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các sở, ngành và huyện Quỳnh Phụ cùng vào cuộc, tập trung nghiên cứu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ tối đa cho nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Khẳng định tỉnh ủng hộ chiến lược đầu tư và kế hoạch đầu tư của Tập đoàn vào KCN Thaco - Thái Bình bởi sự phù hợp với chủ trương, định hướng, chính sách ưu tiên thu hút đầu tư của Thái Bình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Tập đoàn Trường Hải - Thaco phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành của tỉnh để hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý về đầu tư, xây dựng, quản lý, vận hành dự án bảo đảm đúng tiến độ đã cam kết và phát huy hiệu quả cao.

KHÁC ĐUẬN

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO...

(Tiếp theo trang 1)

đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành 6 kế hoạch hành động triển khai thực hiện các nghị quyết phát triển vùng nhằm cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo; tổ chức thành công 6 hội nghị phát triển giáo dục và đào tạo vùng. Ngành giáo dục tích cực xây dựng chương trình giáo dục mầm non mới; triển khai có hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018 và chương trình giáo dục thường xuyên mới theo lộ trình. Đội ngũ giáo viên cơ bản thực hiện hiệu quả các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá nhằm phát triển năng lực, phẩm chất học sinh; việc tổ chức quản lý đã chuyển dần theo hướng quản trị nhà trường. Các địa phương tuyến dưới được 17.208 giáo viên trong tổng số 65.980 biên chế giáo viên được Bộ Chính trị cho phép bổ sung cho cả giai đoạn 2022 - 2026. Chất lượng giáo dục đại

trà và mũi nhọn tiếp tục được nâng lên. Quy mô và mạng lưới cơ sở giáo dục thường xuyên tại các địa phương về cơ bản được duy trì ổn định, đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên, học tập suốt đời của người dân. Cùng với đó, tổ chức thành công kỳ thi tốt nghiệp THPT, kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2022 - 2023. Học sinh Việt Nam tiếp tục đạt được nhiều thành tích cao tại các cuộc thi trên đấu trường quốc tế. Tự chủ giáo dục đại học từng bước đi vào thực chất, gắn với thực hiện trách nhiệm giải trình, công khai, minh bạch thông tin theo quy định; hệ thống quản trị nhà trường được ưu tiên tiến bộ, hoàn thiện. Với chủ đề "Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới theo chiều sâu, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo", năm học 2023 - 2024 ngành giáo dục tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về kế

hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao chất lượng giáo dục và đào tạo trong năm học vừa qua đã được đổi mới và có bước phát triển. Bên cạnh những kết quả đạt được còn một số tồn tại, hạn chế như: công tác hoàn thiện thể chế, tạo hành lang pháp lý cho đổi mới giáo dục và đào tạo triển khai còn chậm; việc thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông còn một số bất cập; tình trạng quá tải của các trường, sĩ số học sinh/lớp cao hơn nhiều so với quy định; tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ...

Để từng bước tháo gỡ khó khăn cho ngành giáo dục, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan, địa phương tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung kịp thời thể chế, cơ chế, chính sách, hoàn thiện hành lang pháp lý thuận lợi để thực hiện đổi mới

giáo dục và đào tạo. Cùng với đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục, trong đó ưu tiên xây dựng Luật Nhà giáo; Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sự phạm thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050; sớm công bố phương án thi tốt nghiệp THPT theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Thủ tướng yêu cầu ngành giáo dục tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện, phát triển chương trình giáo dục phổ thông 2018 phù hợp với mục tiêu, yêu cầu đất n. Khẩn trương hoàn thành việc biên soạn sách giáo khoa điện tử, sách giáo khoa tiếng dân tộc thiểu số, thử nghiệm và sử dụng sách chữ nổi cho người khiếm thị. Đồng thời, quan tâm hơn nữa đến chế độ đãi ngộ đối với đội ngũ giáo viên, nhất là giáo viên tại vùng sâu, vùng xa, giáo viên mầm non; nâng cấp, bổ sung cơ sở vật chất, thiết bị dạy học bảo đảm hiệu quả, phù hợp yêu cầu thực tiễn.

Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, trong đó Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các địa phương tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện

Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo bảo đảm nghiêm túc, khách quan, sát thực tiễn, làm cơ sở để tham mưu Bộ Chính trị ban hành văn bản chỉ đạo nhằm tạo đột phá trong đổi mới giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và phát biểu của các đại biểu dự hội nghị. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ lĩnh hội, quán triệt, triển khai bằng những chương trình, kế hoạch công tác cụ thể với quyết tâm cao, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trước thêm năm học 2023 - 2024, để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, Bộ trưởng đề nghị mỗi cán bộ quản lý, thầy cô giáo và nhân viên toàn ngành tiếp tục nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn, phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành để đưa giáo dục Việt Nam vươn lên, xứng đáng với sự quan tâm, kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

HỘI THI HÒA GIẢI VIÊN GIỎI...

(Tiếp theo trang 1)

an ninh trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đây mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật trong xã hội. Tham gia hội thi có 8 đội đến từ các huyện, thành phố trong tỉnh với các thành viên là hòa giải viên thuộc các tổ hòa giải ở cơ sở. Mỗi đội thi thực hiện 3 phần thi gồm giới thiệu, lý thuyết và tiểu phẩm. Trong đó, tập trung

giới thiệu tình hình công tác hòa giải ở cơ sở bằng các hình thức nghệ thuật phù hợp; trả lời câu hỏi trắc nghiệm và đưa ra phương án hòa giải tình huống mẫu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật do ban tổ chức đặt ra; trình diễn tiểu phẩm dưới các hình thức kịch nói, ca kịch hoặc các hình thức sân khấu khác về một vụ việc thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở đã xảy ra, được hòa giải thành công. Hội thi được tổ chức nhằm góp phần thực hiện hiệu quả

Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vị trí, vai trò và ý nghĩa của công tác hòa giải. Phổ biến đến đông đảo cán bộ, nhân dân các quy định của pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống hàng ngày của người dân; nâng cao trách nhiệm và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác hòa giải ở cơ sở. Đây cũng là dịp giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải cho hòa giải viên, biểu dương và tôn vinh những điển hình xuất sắc trong công tác hòa giải ở cơ sở.

THÁO GỠ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC...

(Tiếp theo trang 1)

bị bỏ dở và không đưa vào khai thác sử dụng được; công tác phát triển đảng chưa đạt chỉ tiêu. Sau khi nắm bắt thực tế khó khăn, vướng mắc của địa phương, các đồng chí Thường trực Huyện ủy Vũ Thư nhấn mạnh, để có nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội, xã cần đẩy mạnh công tác quy hoạch, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất. Đặc biệt, xã Tân Lập hiện có rất nhiều hộ

dân có diện tích đất nông nghiệp liên kế đất ở, có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; xã tập trung làm tốt công tác rà soát, vận động, tạo điều kiện, hỗ trợ các hộ này thực hiện thủ tục theo quy định để chuyển mục đích sử dụng đất, sẽ khai thác được nguồn ngân sách lớn cho địa phương. Huyện sẽ từng bước chỉ đạo, hỗ trợ địa phương tháo gỡ các tồn đọng trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử

dụng đất tại địa bàn. Xã nhanh chóng đầu tư nâng cấp hạ tầng và tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia họp chợ tại công trình chợ nông thôn mới của xã đã được xây dựng. Cán siết chặt công tác quản lý, kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm đất đai. Quan tâm định hướng phát triển làng nghề cận cảnh gắn với du lịch sinh thái nhằm nâng cao thu nhập cho người dân. Đảng bộ xã quan tâm nhiệm vụ phát triển đảng, xây dựng tổ chức đảng vững mạnh để lãnh đạo, thực hiện các nhiệm vụ chính trị hiệu quả hơn.

KIẾN XƯƠNG TỔ CHỨC NGÀY HỘI...

(Tiếp theo trang 1)

có giá trị giúp lực lượng công an bắt và xử lý 2 vụ trộm cắp tài sản, 3 vụ tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy, 1 vụ tổ chức sử dụng chất ma túy, lập 1 hồ

sơ đưa đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Đặc biệt, xã Tân Lập đã lắp đặt được 54 mắt camera an ninh và thành lập 4 tổ liên gia an toàn phòng cháy,

chữa cháy góp phần giảm tệ nạn xã hội tại địa phương. Tại ngày hội, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được Bộ Công an, UBND tỉnh, Công an tỉnh, UBND huyện biểu dương, khen thưởng.

Tập huấn kỹ năng truyền thông công tác dân số và phát triển

Ngày 18/8, Chi cục Dân số - KHHGD tỉnh tổ chức tập huấn kỹ năng truyền thông công tác dân số và phát triển cho cán bộ dân số trong tỉnh.

Tham gia hội nghị, cán bộ dân số tuyến tỉnh, huyện, xã đã được chia sẻ, thông tin về những khó khăn của công tác dân số tại cơ sở hiện nay; thực trạng công tác truyền thông dân số và một số lưu ý về công tác truyền thông dân số tại cơ sở trong thời gian tới. Bên cạnh đó, cán bộ dân số cũng được tập huấn nội dung truyền thông chuyển đổi hành vi về dân số và phát triển; vận động, huy động cộng đồng về dân số và phát triển. Tại hội nghị tập huấn, những câu hỏi liên quan đến công tác truyền thông dân số đã được cán bộ dân số đưa ra và được giảng viên giải đáp kịp thời.

Hội nghị nhằm giúp cán bộ dân số các tuyến có thêm kiến thức, thông tin về công tác dân số, KHHGD, việc chăm sóc sức khỏe sinh sản và vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh...; đồng thời trang bị các kỹ năng tuyên truyền, vận động, từ đó có kế hoạch, biết cách tuyên truyền phù hợp và hiệu quả.

BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN THÁI BÌNH Tổ chức hội thi điều dưỡng, kỹ thuật viên ứng xử hay, tay nghề giỏi

Ngày 17 - 18/8, Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Bình tổ chức hội thi điều dưỡng, kỹ thuật viên ứng xử hay, tay nghề giỏi. Đây là hoạt động được Bệnh viện tổ chức 2 năm/lần nhằm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp, ứng xử, thái độ phục vụ người bệnh cho đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác điều dưỡng, kỹ thuật viên.

Tham gia hội thi năm nay có hơn 70 thí sinh đến từ các khoa, phòng của Bệnh viện. Các thí sinh dự thi 2 vòng gồm: lý thuyết và thực hành. Ở phần thi lý thuyết, thí sinh làm bài thi với 100 câu hỏi trắc nghiệm có nội dung về quy trình kỹ thuật điều dưỡng, kỹ thuật viên phục hồi chức năng, các vấn đề liên quan đến công tác điều dưỡng. Phần thực hành, thí sinh bốc thăm ngẫu nhiên một quy trình kỹ thuật sau đó thực hiện trên người bệnh điều trị nội trú tại các khoa lâm sàng. Sau 2 phần thi, 8 thí sinh có điểm cao nhất được chọn tham gia thi ứng xử. Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao giải nhất, giải nhì, 2 giải ba, 3 giải khuyến khích và 3 giải phụ cho thí sinh có điểm lý thuyết, thực hành và ứng xử cao nhất.

NHƯ HOANG

CÔNG AN TỈNH Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ Công an nhân dân

Kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945 - 2023), 78 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2023), 18 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2023), sáng ngày 18/8, Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ Công an nhân dân tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên trụ sở Công an tỉnh. Dự lễ dâng hương có Đại tá Trần Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

Lãnh đạo Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh cùng đại diện các đơn vị, công an các huyện, thành phố đã dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ Công an nhân dân. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ Công an nhân dân, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh nguyện tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, ra sức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy truyền thống vẻ vang, quyết tâm xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; xứng đáng là "thanh bào kiếm" sắc bén bảo vệ Đảng, Nhà nước, là "tấm lá chắn" vững chắc bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

TRINH CƯỜNG

Hội thao chiến sĩ công an khỏe năm 2023

Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2023), 18 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2023), ngày 18/8, Công an tỉnh tổ chức bế mạc và trao giải hội thao chiến sĩ công an khỏe và giải cờ vua năm 2023.

Hội thao có sự góp mặt của 35 đơn vị với trên 700 vận động viên, huấn luyện viên. Các vận động viên tham gia 4 nội dung dành cho nam, 3 nội dung dành cho nữ và môn kéo co. Với tinh thần gào lưu, học hỏi, đoàn kết, các vận động viên đã cống hiến nhiều trận thi đấu sôi nổi, hấp dẫn.



Phần thi kéo co của đội tuyển khối cảnh sát nhân dân.

Hội thao là hoạt động thường niên của Công an tỉnh nhằm kiểm tra, đánh giá chất lượng rèn luyện thể lực, hoạt động thể dục thể thao của các cơ quan, đơn vị, tạo động lực, khí thế khích lệ phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Thông qua hội thao góp phần rèn luyện sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ, xây dựng lực lượng và bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng thời tuyển chọn những vận động viên xuất sắc tham dự các giải thể thao do Bộ Công an tổ chức.

Kết thúc giải, Ban tổ chức trao 19 hạng mục giải cho các cá nhân, đồng đội đạt thành tích xuất sắc trong thi đấu.

MINH HÙNG

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN ĐÔNG HUNG Biểu dương 17 chủ tịch hội phụ nữ cơ sở giỏi

Sáng ngày 18/8, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đông Hưng tổ chức hội nghị biểu dương chủ tịch hội cơ sở giỏi giai đoạn 2021 - 2023.

Thời gian qua, các đồng chí chủ tịch hội phụ nữ cơ sở ở huyện Đông Hưng đã tích cực, chủ động học tập nâng cao trình độ về mọi mặt để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Hiện nay, 100% chủ tịch hội phụ nữ cơ sở có bằng trình cấp lý luận chính trị và trung cấp chuyên môn trở lên; 34/38 đồng chí là ủy viên ban chấp hành đảng bộ xã, thị trấn nhiệm kỳ 2020 - 2025; 29 đồng chí là đại biểu HĐND xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021 - 2026. Các chi luận tâm huyết với phong trào, tích cực tổ chức các hoạt động đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của đông đảo hội viên, phụ nữ ở cơ sở. Các cấp hội đã đăng ký thực hiện thành công 360 công trình, phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; xây dựng 87 mô hình "biển rác thải thanh tiến" với tổng số tiền thu được gần 200 triệu đồng, trích hàng chục triệu đồng hỗ trợ phụ nữ, trẻ em nghèo. Từ năm 2022 đến nay, 100% cơ sở hội nhận đỡ đầu 52 cháu với số tiền từ 1,2 - 6 triệu đồng/cháu/năm. Các cấp hội đứng ra tin cậy với các ngân hàng 587 tỷ đồng cho trên 9.000 lượt hội viên vay vốn phát triển kinh tế, giúp nhiều gia đình do phụ nữ làm chủ thoát nghèo. Hàng năm, qua bình xét thi đua các chi đều đạt danh hiệu cán bộ hội cơ sở giỏi, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, nhiều chi đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp huyện, được các cấp, các ngành và hội cấp trên khen thưởng.

Tại hội nghị, 17 chủ tịch hội cơ sở giỏi được UBND huyện và Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện biểu dương, khen thưởng.

THU MIỀN

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19

<p>SỐ Y TẾ: 0969.851.212 0227.3640.786</p>	<p>TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476 0227.3831.885</p>
---	--

Tình hình dịch Covid-19 từ ngày 12 - 18/8

Việt Nam: Số ca mắc Covid-19 giảm
Từ ngày 12 - 18/8, cả nước ghi nhận hơn 200 ca mắc Covid-19, giảm so với tuần trước, trong đó ngày có số ca mắc cao nhất là 51 ca, thấp nhất là 14 ca.

Ngày 18/8, cả nước có 2 bệnh nhân nặng phải thở oxy; 7 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Đến nay, cả nước đã tiêm được hơn 266,5 triệu liều vắc-xin phòng Covid-19.

Thái Bình: Ghi nhận 3 ca mắc Covid-19 từ ngày 11 - 18/8
Từ ngày 11 - 18/8, Thái Bình ghi nhận 3 ca mắc Covid-19 mới. Hiện không còn bệnh nhân Covid-19 điều trị tại các cơ sở y tế.

Tính đến ngày 18/8, số mũi vắc-xin phòng Covid-19 đã tiêm trên địa bàn tỉnh là hơn 4,365 triệu mũi.

HOANG LANH